

ส่งความรัก ความห่วงใย ในวันวาเลนไทน์นี้ ด้วย กล่องของขวัญรังนกคอชชี



วันแห่งความรัก เป็นวันที่คุณใช้ความรักในการสร้างความสุข ให้กับคนที่คุณรัก ให้กับพ่อ-แม่ พี่น้อง และคนที่อยู่รอบๆ ตัวคุณ ซึ่งเป็นความรักที่เติมไปด้วย “ความห่วงใย ความใส่ใจ การให้”

“กล่องของขวัญรังนกคอชชี” ขอเป็นตัวแทนส่งมอบ ความห่วงใย ความใส่ใจ การให้ กับคนที่คุณรัก ด้วยกล่องของขวัญสุดพรีเมียม ดีไซน์เรียบหรู ที่บรรจ্বরังนก คุณภาพดี เพื่อสุขภาพของคนที่เรารักโดยเฉพาะ กล่องของขวัญรังนกคอชชี ที่พิถีพิถันบรรจ্বরังนกที่มากด้วยคุณภาพ ซึ่งมาจากรังนกแท้ธรรมชาติ 100% สูตรของคอชชี ได้พัฒนา ชิมจนได้รสชาติที่พึงพอใจมากที่สุด ผู้ได้รับของขวัญนี้ จะได้สัมผัสกับ รสชาติที่หอมหวาน ความกลมกล่อมที่ลงตัว ในปริมาณของรังนกที่เยาะกำลังดี นี่คือรังนกแท้ที่คัดสรรมาแล้ว ว่าขาว สะอาด บริสุทธิ์ มีปริมาณเนื้อรังนก เพิ่มขึ้นให้กว่า 40% เป็นเส้นยาว เต็มรสชาติ มีคุณประโยชน์ที่เข้มข้นมากกว่ารังนกทั่วไป อร่อย ทานง่าย ช่วยให้มีสุขภาพดีขึ้นได้

“กล่องของขวัญรังนกคอชชี” อยู่ภายใต้ บริษัท คอชชี ดอทคอม จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีสองพี่น้อง

มุ่งที่จะสร้างความแตกต่างในการมอบของขวัญ เน้นที่ fulfillment และสร้างแบรนด์สินค้าของเราเอง เพื่อจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ ส่งมอบของขวัญที่มีคุณภาพ และสวยงาม ให้กับคนที่เรารัก จึงได้เริ่มมองถึงสินค้าที่ตัวเราเองจะสามารถมอบให้ญาติๆ ครอบครัว และผู้ใหญ่ได้ ทุกครั้งที่นึกถึงกัน พอเริ่มหาของขวัญ จึงสนใจที่จะหันมาทำสินค้าที่คัดสรรด้วยตนเอง และเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อให้ทุกคนสามารถส่งให้กันและกันได้ เป็นการชวนให้ทุกคนไม่ลืมที่จะดูแลกัน และมอบความรัก ความช่วยเหลือ ต่อกัน สินค้าเปิดตัวของคอสซี่ จึงเป็น รังนก ที่มีคุณภาพ ปริมาณรังนกที่มากขึ้น และรสชาติสูตรดั้งเดิม เป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ และบรรจุใส่กล่องที่สวยงาม และแข็งแรงดูพรีเมียม พร้อมทั้งจะส่งมอบให้กับคนที่คุณรักได้ตลอดเวลา

เทศกาลวันวาเลนไทน์ โดยรวมแล้วก็จะมีการฉลอง และแสดงออกถึงความรักระหว่างกัน ในอดีตมักนิยมเขียนการ์ดอวยพรส่งถึงกันด้วยลายมือ แต่เมื่อเทคโนโลยีเจริญขึ้น จึงมีการพัฒนาในเรื่องของการพิมพ์ เราจึงหันมานิยมส่งบัตรพิมพ์อวยพรวันวาเลนไทน์ที่มีความสวยงามกว่าทดแทนวิธีเดิม ถือได้ว่าเป็นการช่วยการแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยเดินทางไปถึงคนที่เรารักได้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการบอกความนัยให้แก่คนพิเศษของคุณ “กล่องของขวัญรังนกคอสซี่” จึงใส่ใจความห่วงใยที่คุณอยากมอบให้คนพิเศษ ด้วยการเลือกการ์ดอวยพร ที่เหมาะสมกับผู้รับ มีให้เลือกหลายแบบ สามารถพิมพ์ข้อความใส่ไปกับกล่องของขวัญรังนก เพื่อบอกความรู้สึกดีๆ ผ่านการ์ดสวยๆนี้ โดยทางคอสซี่ จะพิมพ์ข้อความให้ และที่สำคัญ หากใครไม่สะดวกไปมอบด้วยตัวเอง คอสซี่ ยังจัดส่งกล่องของขวัญรังนก ไปถึงมือผู้รับได้ทันที เป็นการใช้ทุกช่วงเวลาที่มิให้คุ้มค่ามากที่สุด ได้ทั้งกล่องของขวัญสุดพรีเมียม รังนกที่ดีต่อสุขภาพ และการ์ดอวยพร ที่เขียนทุกความรู้สึกลงไปได้ ทำให้ในวันวาเลนไทน์นี้กลายเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะได้แสดงออกถึงความรัก และส่งความรู้สึกดีๆ ให้แก่กัน

ชวนพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ หรือคนที่เรารัก มาฉลองวาเลนไทน์ ด้วยของขวัญที่ไม่จำเจ

ความหมายดี มีประโยชน์ เพื่อให้อยู่ฉลองวันแห่งความรักด้วยกันไปนานๆ Let's Grow Young Together

www.cozxy.com

Line : @cozxy.com